

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình**

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm sáng tạo và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, nâng cao uy tín của vùng đất Cố đô lịch sử. Giai đoạn 2016 - 2020, Ninh Bình đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, là nền tảng cho phát triển thời gian tới. Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, đặc biệt đã phát huy nhiều lợi thế của địa phương để phát triển: Quy mô nền kinh tế được mở rộng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,03%/năm; tổng thu ngân sách gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, bình quân đạt 22,03%/năm, đã hình thành được hệ thống công nghiệp chủ lực giá trị gia tăng cao, tạo ra sự tăng trưởng lớn trong thu ngân sách như: Lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, sản phẩm công nghiệp phụ trợ...; sản xuất nông nghiệp chuyên đổi theo hướng hàng hóa, bền vững; du lịch được quan tâm đầu tư, phát triển theo đúng định hướng ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, quốc tế; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là lao động khu vực nông thôn (hàng năm đón trên 7 triệu khách du lịch, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng). Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng với 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (91,4%) và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, qua đó thực hiện mục tiêu cao nhất là cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Các lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, cơ cấu lao động chuyên dịch theo hướng tăng lao động khu vực dịch vụ, công nghiệp, giảm khu vực nông, lâm nghiệp. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, phòng chống dịch bệnh, nhất là chống dịch Covid-19 được triển khai tốt, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước còn 2%. Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế: Tăng trưởng đạt 3,85%; thu ngân sách đạt 7.822,5 tỷ đồng, bằng 99,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đã chủ động thực hiện các giải pháp cấp bách, cách làm phù hợp, công khai, minh bạch để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, đã giải ngân được 71,22% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020, là một trong những địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Ninh Bình còn một số hạn chế cần lưu ý khắc phục: Chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Ngành du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đóng góp còn thấp trong cơ cấu giá trị ngành dịch vụ. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi trên địa bàn. Phát triển doanh nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Cơ bản đồng ý với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh một số trọng tâm công tác sau:

### **1. Về tầm nhìn phát triển Ninh Bình:**

- Ninh Bình phải trở thành tỉnh có động lực tăng trưởng mạnh của Bắc Bộ và cả nước, một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách với cách làm sáng tạo, đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

- Ninh Bình cần xây dựng một chiến lược tổng thể với tầm nhìn xa, có chiều sâu chuyên môn trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch - dịch vụ. Quy hoạch tốt để hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế đô thị, nông thôn mới bền vững; trong đó quan tâm hơn nữa đến quy hoạch vùng, quy hoạch Quốc gia, đảm bảo không chồng lấn, không phá vỡ quy hoạch chung.

2. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội

đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để Ninh Bình phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Đặc biệt, chủ động lập kế hoạch đầu tư phát triển cho giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu, từ năm 2021 tự cân đối ngân sách và có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đầu tư các sản phẩm chủ lực, tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô; phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, có hiệu quả kinh tế trên địa bàn. Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số trong toàn tỉnh, trong đó có các vấn đề xã hội số, chính quyền số, kinh tế số, thanh toán điện tử, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin...

4. Khẩn trương triển khai lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó lưu ý cần làm tốt quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển đô thị Ninh Bình, xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch đẹp và hiện đại.

5. Tăng cường đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn của địa phương; đô thị hóa, kinh tế nông thôn mới gắn với môi trường sạch, sinh thái tốt là một trong những động lực phát triển của tỉnh trong 10 năm tới. Phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới, từng bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó phát triển chuỗi giá trị nông sản, áp dụng bản đồ số trong nông nghiệp để hướng tới cung ứng các sản phẩm tươi, sạch cho du lịch và Thủ đô, đáp ứng nhu cầu thị trường.

6. Xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển của Ninh Bình trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của các tuyến, điểm du lịch; quản lý sinh thái và các nguồn lực tự nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích lịch sử - văn hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách để tăng nguồn thu, tạo việc làm cho người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, bảo vệ cảnh quan môi trường.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát triển mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến. Cải thiện các chỉ số về Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Cải cách hành chính (PCI, PAPI, PAR Index); cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo.

8. Đẩy mạnh phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, bệnh viện. Chú trọng đào tạo lao động chất lượng cao, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực chất; chủ động thu hút người tài đến sinh sống và lập nghiệp tại

Ninh Bình. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; đảm bảo an ninh an toàn cho các nhà đầu tư, người dân và du lịch. Tiếp tục tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

### **III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH**

1. Về việc đưa Ninh Bình vào các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô: Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 Ninh Bình - Hoa Lư: Đồng ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch và Chương trình tổ chức cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

3. Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An:

- Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát những bất cập, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm hài hòa giữa công tác bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình căn cứ quy định, khẩn trương triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

4. Về thí điểm thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong cả nước; xây dựng chính quyền điện tử cấp cơ sở, đô thị thông minh:

Đồng ý tỉnh Ninh Bình làm thí điểm thực hiện Chương trình chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn Tỉnh xây dựng chiến lược chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử cấp cơ sở, đô thị thông minh.

5. Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa khoảng 100ha tại các xã Gia Tiên, Gia Tân, Gia Thắng, huyện Gia Viễn Ninh Bình: Ủng hộ chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Đất đai, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh được sử dụng một phần từ nguồn cải cách tiền lương còn dư đến năm 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và đầu tư các dự án cấp bách, trọng điểm. Tỉnh có văn bản cam kết bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lộ

trình, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ; gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

7. Về việc cấp lại kinh phí thu từ bán phân vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình: Kiến nghị này sẽ được xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khi có hiệu lực thi hành.

8. Về việc thực hiện chuyển tiếp tại các khoản 3, khoản 4 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP: Trước mắt, thực hiện theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh trong quá trình rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025: Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình rà soát, tổng hợp nhu cầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung theo quy định.

10. Về vốn đầu tư tuyến đường từ Kim Sơn - Cồn Nổi: Việc đầu tư dự án là cần thiết, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình rà soát quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn (bao gồm vốn ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác), hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về vốn đầu tư xây dựng: Đường tỉnh ĐT.482B đoạn Ân Hòa - Lai Thành; Tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình; Tuyến đường giao thông kết hợp phòng chống lụt bão kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10; Tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình; Cầu tại khu vực Cảng Đò Mười:

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, rà soát, đề xuất phương án đầu tư các dự án trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

12. Về vốn đầu tư xây dựng cầu Quang Thiện và nâng cấp tuyến Quốc lộ 21B qua địa phận tỉnh Ninh Bình: Đây là tuyến đường và cầu quan trọng, cần ưu tiên đầu tư để kết nối với các địa phương trong vùng. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xem xét, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13. Về cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38B đoạn qua tỉnh Ninh Bình; xây dựng tuyến đường kết nối các Quốc lộ 37, Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B và Quốc lộ 1 với

đường Hồ Chí Minh: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, đề xuất phương án nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

14. Về triển khai giai đoạn 2 của dự án đê biển Bình Minh IV: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, đề xuất phương án nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

15. Về vốn đầu tư các dự án phòng chống lụt bão, ứng phó biến đổi khí hậu: (i) Nâng cấp, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trường Yên đến cầu Gián; (ii) Xây dựng hệ thống công kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Diêm, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn, phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn; (iii) Xử lý đột xuất cấp bách kè Tả Vạc đoạn xung yếu xã Kim Chính, huyện Kim Sơn; trồng rừng ngập mặn kết hợp tường và kè chắn sóng đê biển Bình Minh III:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình rà soát, xác định các nội dung cần triển khai đảm bảo phù hợp với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh để có cơ sở vận động nguồn vốn quốc tế, khả năng cân đối ngân sách phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;
- Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, PTTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, KGVX, CN, NN, QHQT, KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Huyện 43



**Mai Tiến Dũng**